

# Hành trình chinh phục “trái ngọt” tại Hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng của những “chiến binh” Trường Đại học Kinh tế

Vượt qua hơn 360 sinh viên với 162 đề tài đến từ hơn 20 trường đại học, học viện trên khắp cả nước, nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã xuất sắc giành về giải Nhất, giải Nhì và giải Khuyến khích tại Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ VIII năm 2023.

Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ VIII do Trung ương Hội sinh viên, Học viện Tài chính và Viện Toán học tổ chức nhằm đẩy mạnh ứng dụng các mô hình toán học, mô hình kinh tế lượng, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo,... trong nghiên cứu khoa học của sinh viên Việt Nam. Đến nay, trung bình mỗi năm Hội thi thu hút hơn 300 sinh viên đến từ 30 trường đại học trên khắp cả nước với khoảng 150 đề tài, ngoài ra còn thu hút cả những đội thi là sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài.

Tại vòng chung kết, các đội thi đại diện Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã giành chiến thắng lớn với 01 Giải nhất (Đề tài “On the liquidity connectedness between cryptocurrencies and other financial assets” do TS. Lê Hồng Thái hướng dẫn), 01 Giải Nhì (Đề tài

“Does environmental regulation affect corporate capital structure decisions? Empirical evidence from a quasi-natural experiment in China” do TS. Lưu Ngọc Hiệp và ThS. Lưu Hạnh Nguyên hướng dẫn) và 01 Giải Khuyến khích (Đề tài “Mối quan hệ giữa giá vàng, giá dầu và tỷ suất lợi nhuận thị trường chứng khoán Việt Nam” do ThS. Lương Trâm Anh hướng dẫn).

Dưới sự dẫn dắt và truyền lửa từ các giảng viên trẻ của Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, các em đã nỗ lực và gặt hái những thành quả xứng đáng sau quá trình dài học tập và nghiên cứu. Tham dự cuộc thi không chỉ giúp sinh viên trau dồi kiến thức chuyên môn được học trên trường mà còn hỗ trợ nâng cao kỹ năng mềm cần thiết cho những sinh viên toàn cầu trong tương lai. Đồng thời, cuộc thi cũng mang đến cơ hội đưa thế hệ sinh viên trẻ đến gần hơn với nghiên cứu khoa học và các phương pháp nghiên cứu hiện đại, kỹ năng trình bày bài nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, tiếp cận nguồn dữ liệu đa dạng,... Thông qua cuộc thi, sinh viên được trải qua những thách



thức và dần khẳng định bản lĩnh nghiên cứu ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Sẽ chẳng có hành trình nào đi đến thành công nào trải toàn hoa hồng và hành trình chinh phục những giải thưởng Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ VIII năm 2023 của thầy và trò Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cũng vậy. Với phương pháp giảng dạy gắn liền thực tế, đào sâu phân tích vấn đề khi đặt vào tình huống thực tiễn, hướng dẫn sinh viên đưa ra giải pháp từ góc nhìn cá nhân,... thầy đã giúp sinh viên hiểu sâu, dễ dàng tìm ra phương án tháo gỡ bài toán khó trong đề tài dự thi. Đồng thời, cũng giúp sinh viên tư duy logic, hình thành phong cách viết bài luận và trình bày ý tưởng của mình một cách rõ ràng, đủ ý, súc tích, nhưng dễ hiểu.

Các sinh viên và thầy cô hướng dẫn đã đồng hành

cùng nhau từ những ngày đầu bỡ ngỡ, trước những phương pháp định lượng mới mẻ, những ngại ngùng trong việc viết và trình bày các công trình nghiên cứu bằng Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, cho đến khi các em hiểu và áp dụng thành thục những phương pháp phân tích dữ liệu tân tiến, tự tin bảo vệ công trình nghiên cứu trước rất nhiều chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu trên toàn quốc.

Những thành tích xuất sắc tại Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” của các em sinh viên một lần nữa chứng minh bản lĩnh của UEBers trong học tập, đặc biệt là nghiên cứu khoa học ứng dụng. Hội thi không chỉ mang đến một sân chơi kết nối sinh viên với những người bạn cùng đam mê mà còn hỗ trợ các em xây dựng mạng lưới quan hệ chặt chẽ và mở ra cơ hội trong tương lai. *Xem thêm*